

TỜ TRÌNH

V/v: **kế hoạch chi trả tiền lương cho bộ máy thừa hành nghiệp vụ gắn với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và tình hình tài chính của công ty hiện nay.

Vận dụng thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Tổng lao động bộ máy thừa hành nghiệp vụ tại ngày 31/03/2020 là 34 người, bao gồm 30 lao động biên chế và 4 lao động hợp đồng.

Tổng chi phí tiền lương kế hoạch tính theo thang, bảng lương công ty chi trả cả năm 2020 là 2.553 triệu đồng.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, gắn kết trách nhiệm của từng cá nhân đối với doanh nghiệp. Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi trả tiền lương cho bộ máy thừa hành nghiệp vụ năm 2020 cụ thể như sau:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty, cứ 1% giảm lỗ thì tiền lương của bộ máy thừa hành nghiệp vụ được tăng 0,5% tiền lương nhưng không tăng vượt quá 20% so với tiền lương theo thang, bảng lương và hợp đồng lao động. Cứ 1% tăng lỗ thì tiền lương của bộ máy thừa hành nghiệp vụ giảm 1% nhưng tối thiểu phải bằng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định và hệ số trong thang, bảng lương theo Quyết định 20A/QĐ-CT ngày 10/01/2019.

Hàng tháng bộ máy thừa hành nghiệp vụ được ứng tiền lương theo thang, bảng lương và hợp đồng lao động đã được ký kết. Cuối năm căn cứ vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty để quyết toán quỹ tiền lương cho bộ máy thừa hành nghiệp vụ theo quy định. (được loại trừ yếu tố khách quan như: thiên tai, dịch họa, dịch bệnh và những trường hợp khách quan khác).

Trên đây là kế hoạch chi trả tiền lương cho bộ máy thừa hành nghiệp vụ năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK
CHỦ TỊCH HĐQT

